

CỘNG ĐỒNG DOANH NGHIỆP

Đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội

Năm 2017, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức song hết 9 tháng đầu năm tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh dự kiến đạt trên 32.267 tỷ đồng, tăng gần 10% so với 9 tháng đầu năm 2016. Sản xuất công nghiệp duy trì đà tăng trưởng khá, giá trị sản xuất ước đạt 32.488 tỷ đồng, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 12.043 tỷ đồng... Những kết quả đó có đóng góp không nhỏ của cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh.



Dây chuyền sản xuất sợi tại nhà máy III, Công ty Cổ phần Sợi Trà Lý.

Mặc dù có nhiều khó khăn song không ít doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hiệu quả, đóng góp tích cực vào giá trị sản xuất công nghiệp cũng như kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh. Nổi bật có thể kể đến Công ty Cổ phần Sợi Trà Lý. Nhiều năm qua, Công ty không chỉ có chỗ đứng vững chắc trên thị trường mà còn liên tục phát triển nhiều nhà máy kéo sợi công suất lớn, tạo thương hiệu bền vững trong ngành dệt sợi. Từ giai đoạn đầu có một nhà máy kéo sợi với quy mô 20.000 cọc, đến nay, Sợi Trà Lý đã có ba nhà máy và một phân xưởng sợi xe với quy mô 72.900 cọc, nâng công suất lên trên 12.000 tấn sản phẩm/năm, chiếm tỷ trọng gần 20% ngành dệt sợi của tỉnh. Có được sự phát triển đó là do Sợi Trà Lý đã không ngừng đổi mới, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng thành tựu khoa học công nghệ vào sản xuất, đồng thời sáng tạo trong tái cấu trúc công ty. Những kết quả đạt được đã góp phần đưa doanh thu của Công ty ngày càng cao: năm 2015 đạt gần 581 tỷ đồng, năm 2016 đạt trên 652 tỷ đồng, năm 2017 dự kiến đạt 1.000 tỷ đồng. Sự phát triển của Sợi Trà Lý không chỉ tạo việc làm ổn

định cho hơn 600 lao động với thu nhập 5,8 triệu đồng/người/tháng mà còn chung tay góp sức vào các hoạt động xã hội, từ thiện mỗi năm hàng trăm triệu đồng. Không chỉ có Sợi Trà Lý, sự phát triển của 5.509 doanh nghiệp trong thời gian qua đã tạo sự bứt phá cho sản xuất công nghiệp của tỉnh. Hầu hết các doanh nghiệp, doanh nhân đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, vận hội mới, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường, nâng cao khả năng cạnh tranh, sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Đặc biệt, các doanh nghiệp, doanh nhân luôn thực hiện tốt chính sách, pháp luật về thuế, góp phần vào sự nghiệp chung của tỉnh. Điển hình như trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, năm 2016 Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà có số nộp thuế cao nhất tỉnh với 2.873,6 tỷ đồng; Công ty TNHH Một thành viên Xăng dầu Thái Bình nộp trên 167 tỷ đồng, dự kiến năm 2017 nộp 202,6 tỷ đồng... Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp còn tích cực góp sức vào chương trình xây dựng nông thôn mới bằng hình thức ủng hộ, tài trợ về kinh phí, vật chất để xây dựng các công trình phúc lợi. Công ty Cổ phần Thành Đạt

là một trong những đơn vị đi đầu ở huyện Đông Hưng về lĩnh vực này. Những năm qua, Thành Đạt đã thi công gần 40 công trình trường học, trụ sở UBND xã, cải tạo đường giao thông và thi công, sửa chữa nhiều công trình cầu, kè khẩn cấp phục vụ nhu cầu đi lại, sinh hoạt của nhân dân. Đặc biệt, nhiều năm



Năm 2016 số thu về thuế bảo vệ môi trường từ hoạt động kinh doanh xăng dầu của 4 doanh nghiệp đầu mối trong tỉnh là 3.013 tỷ đồng.

liên Thành Đạt được UBND tỉnh tặng bằng ghi công vì đã có thành tích ủng hộ phong trào xây dựng nông thôn mới hàng trăm triệu đồng, cụ thể, năm 2014 là 367 triệu đồng, năm 2015 là 235 triệu đồng... Các doanh nghiệp, doanh nhân còn thể hiện tấm lòng tương thân tương ái, truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" bằng việc tích cực làm từ thiện, nhân đạo, hỗ trợ xây dựng hàng trăm nhà tình nghĩa, ủng hộ hàng chục tỷ đồng cho quỹ khuyến học, phòng, chống thiên tai, giúp đỡ các gia đình chính sách và những đối tượng có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nạn nhân chất độc da cam/Đioxin, trẻ mồ côi, khuyết tật... Chỉ tính riêng trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh đã tặng 29.437 suất quà với số tiền trên 9 tỷ đồng cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Những kết quả đạt được thêm một lần nữa khẳng định về vị trí, vai trò quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp trong nền kinh tế của tỉnh cũng như sự đóng góp chủ lực vào việc tăng nguồn thu ngân sách nội địa và giải quyết việc làm, thu nhập cho hàng nghìn lao động địa phương.

THU THỦY

QUỲNH PHỤ

Giảm nghèo nhờ phát huy nguồn vốn ưu đãi

Những năm qua, huyện Quỳnh Phụ đã triển khai nhiều giải pháp để giảm nghèo, trong đó hiệu quả nhất là tạo điều kiện cho hộ nghèo vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện để đầu tư phát triển sản xuất. Nhờ nguồn vốn vay, nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư mở rộng sản xuất, chăn nuôi, vươn lên thoát nghèo.



Chị Bất thoát nghèo nhờ nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quỳnh Phụ.

Trước năm 2013, gia đình chị Nguyễn Thị Bất ở thôn Thượng, xã An Thanh là một trong những hộ nghèo nhất xã. Chồng chị bị khuyết tật, sức khỏe yếu, con còn nhỏ, cuộc sống của gia đình chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng. Năm 2000, được Ngân hàng CSXH huyện cho vay 7 triệu đồng thông qua các tổ chức đoàn thể của xã, anh chị quyết định đào ao nuôi cá kết hợp với chăn nuôi gia súc, gia cầm. Nhờ chăn nuôi đúng cách nên bình quân mỗi năm gia đình chị có thu nhập hơn 50 triệu đồng, chỉ sau vài năm gia đình chị đã trả hết nợ, thoát nghèo, xây được nhà mái bằng khang trang, con cái có công việc ổn định. Chị Bất tâm sự: Nhờ có nguồn vốn vay ưu đãi, nhờ chỉ gia đình tôi mà nhiều gia đình đã đầu tư chăn nuôi, sản xuất và thoát được nghèo. Chúng tôi rất mong Ngân hàng CSXH huyện tiếp tục cho vay với nguồn vốn lớn hơn nhằm mở rộng quy mô sản xuất để thoát nghèo bền vững.

Ngoài gia đình chị Bất, xã An Thanh còn rất nhiều gia đình vươn lên thoát nghèo nhờ chính sách vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng CSXH huyện. Ông Đào Văn Thời, Chủ tịch Hội Nông dân xã An Thanh cho biết: Từ năm 2008 đến nay, toàn xã có khoảng 300 hộ, trong đó chủ yếu là hộ nghèo, hộ cận nghèo được vay vốn từ Ngân hàng CSXH huyện thông qua các tổ chức đoàn thể như hội nông dân, hội liên hiệp phụ nữ, hội cựu chiến binh với tổng số tiền hơn 207,2 tỷ đồng. Qua kiểm tra, hầu hết các hộ vay vốn sử dụng vốn vay có hiệu quả, đem lại giá trị kinh tế, từng bước cải thiện, nâng cao đời sống gia đình và trả nợ vốn vay đúng hạn. Nhờ nguồn vốn, trong 2 năm đã có 1.543 hộ thoát nghèo và trả được trên 98,2 tỷ đồng. Việc người dân phát huy hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi trong đầu tư sản xuất đã giúp huyện Quỳnh Phụ thu được nhiều kết quả đáng khích lệ trong công tác giảm nghèo. Số hộ nghèo giảm từ 5.123 hộ (năm 2015) xuống còn 4.426 hộ (năm 2016); tỷ lệ hộ nghèo năm 2016 là 5,24%, giảm 0,87% so với 2015, đời sống của người dân được nâng lên, kinh tế - xã hội ngày càng khởi sắc. Thời gian tới, Ngân hàng CSXH huyện Quỳnh Phụ sẽ tiếp tục phối hợp với các tổ chức đoàn thể cấp xã tham mưu cho UBND các xã, thị trấn thực hiện rà soát, bổ sung danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo để Ngân hàng làm căn cứ đầu tư kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng theo quy định của Chính phủ. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền công tác tín dụng ưu đãi đến đông đảo người dân, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiệu quả nguồn vốn ở cơ sở... nhằm phát huy hiệu quả cao nhất nguồn vốn vay, tiếp tục đồng hành với người dân, nhất là các hộ khó khăn mong muốn được tạo điều kiện để vươn lên thoát nghèo.

NGUYỄN CƯỜNG

CHÀO ĐÓN TRUNG THU cùng các bé Trường Mầm non 1/6

Hòa chung không khí vui đón Tết Trung thu năm 2017 ở các địa phương trong tỉnh, cô và trò Trường Mầm non 1/6, phường Lê Hồng Phong (thành phố Thái Bình) cũng tất bật chuẩn bị cho ngày hội trăng rằm...

Cô giáo Đỗ Thị Ngọc, Hiệu trưởng Trường Mầm non 1/6 cho biết: Để các bé có một Tết Trung thu thật ấm áp, ý nghĩa và tràn ngập tình yêu thương, nhà trường đã xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức Tết Trung thu năm 2017 tới toàn thể cán bộ, giáo viên; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên để chủ động thực hiện nhiệm vụ; tổ chức các hoạt động sáng tạo, phong phú nhân dịp Tết Trung thu, tạo cho các bé một sân chơi lành mạnh, bổ ích về ngày hội truyền thống của thiếu nhi Việt Nam. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhà trường và các bậc phụ huynh đối với công tác

bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, tạo cơ hội cho các bé được trải nghiệm các hoạt động vui chơi giải trí và tham gia các hoạt động xã hội. Chuẩn bị cho đêm hội trăng rằm, ngay từ sớm, nhà trường đã tổ chức trang trí, tập chương trình văn nghệ. Sân trường, lớp học dịp trung thu khác mọi ngày bởi sự hiện diện của những chiếc đèn lồng, cờ, hoa với màu sắc, hình dạng sinh động, muôn màu. Trước cửa mỗi lớp học được cô và trò bài trí mâm ngũ quả khiến cho không khí Tết Trung thu trở nên gần gũi, thân quen. Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Ưng, phụ trách đội văn nghệ nhà trường

cho biết: Chương trình văn nghệ được các thành viên trong đội lên kịch bản công phu, kỹ lưỡng nhằm đem lại cho người xem những tiết mục sôi nổi, vui tươi, gần gũi với lứa tuổi mầm non, qua đó truyền tải được ý nghĩa của ngày Tết truyền thống tới các bé. Các cô và trò cùng nhau sắp xếp thời gian hợp lý, tranh thủ tập luyện để không ảnh hưởng tới việc dạy và học hàng ngày. Với sự chuẩn bị chu đáo về nội dung và hình thức, chương trình văn nghệ sẽ đem lại nhiều điều hấp dẫn, thú vị cho người xem. Bé Trần Thu Giang, học sinh lớp 5 tuổi C hào hứng chia sẻ: Con rất háo hức chờ đến Tết Trung thu để được

vui múa hát, chơi đùa cùng chú Cuội, chị Hằng, xem múa lân, được cùng bố mẹ, các cô và các bạn vui chơi, rước đèn đêm trăng và liên hoan phá cỗ. Cô giáo Đỗ Thị Ngọc cho biết thêm: Với chủ đề "Bé vui múa hát trung thu", chương trình giao lưu nhân dịp Tết Trung thu năm 2017 được nhà trường tổ chức vào sáng ngày 3/10. Cùng tham gia với các bé có đông đủ các bậc phụ huynh đại diện cho cha mẹ học sinh các lớp. Trong ngày hội, các bậc phụ huynh và các bé được thưởng thức chương trình văn nghệ, tham gia nhiều hoạt động vui nhộn, giao lưu thông



Các bé Trường Mầm non 1/6 tập luyện văn nghệ chuẩn bị cho ngày hội trăng rằm.

qua trò chơi hỏi - đáp... Cuối buổi, các bé được nhà trường tặng quà, tham gia rước đèn và phá cỗ trung thu cùng các cô giáo, cha mẹ. Chị Nguyễn Thị Thu Thủy, phụ huynh học

sinh chia sẻ: Tổ chức chương trình giao lưu là hoạt động bổ ích, mang ý nghĩa thiết thực đối với các bé trong dịp Tết Trung thu. Chúng tôi mong muốn nhà trường luôn duy trì được các

hoạt động tích cực thể hiện sự quan tâm tới các cháu qua sự cố vũ, động viên các cháu vui vẻ, luôn háo hức tới trường...

THANH HUỲN